

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN VẬN KHÉO TRONG CÔNG TÁC DÂN VẬN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NAM*

Tóm tắt: Dân vận khéo là cách thức tập hợp khéo léo, có hiệu quả trong công tác vận động quần chúng phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội. Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, hơn 10 năm qua phong trào dân vận khéo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia thi đua yêu nước nhằm phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở các cấp, đóng góp quan trọng vào các thành tựu có ý nghĩa lịch sử của dân tộc trên các lĩnh vực.

Từ khóa: Dân vận khéo, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tư tưởng Hồ Chí Minh.

1. Dân vận khéo trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân vận, tác phẩm “Dân vận” có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đóng vai trò là “cương lĩnh dân vận” của Đảng Cộng sản Việt Nam là “kim chỉ nam” về công tác dân vận trong mọi giai đoạn cách mạng. Hồ Chí Minh đã nêu rõ về bản chất, vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm thực hiện công tác dân vận khéo, đặc biệt là phương pháp, quy trình dân vận, tác phong của người cán bộ dân vận. Trong tác phẩm “Dân vận” đăng trên báo Sự thật ngày 15/10/1949 với bút danh X.Y.Z, Người

khẳng định: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho”¹. Hồ Chí Minh cho rằng công tác dân vận rất quan trọng đối với hoạt động của Đảng: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”².

Dân vận khéo là phải khéo léo tổ chức, thực hiện cả về nội dung, phương thức, hình thức hoạt động phù hợp nhằm đạt hiệu quả

¹ Hồ Chí Minh, *Toàn tập*, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, tập 6, tr.232.

² Hồ Chí Minh, *Sđd*, tập 6, tr.234.

* Thạc sĩ, Học viện Chính trị khu vực I.

cao nhất của công tác dân vận trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng. Muốn đạt được mục tiêu của công tác dân vận, khi thực hiện phải có phương pháp đúng và khéo, tức là rất cụ thể, thiết thực, gần gũi chứ không phải xa vời, quá cao siêu.

Dân vận khéo trước hết phải thực thà nhúng tay vào việc, nói đi đôi với làm, phải sát dân, cách dân vận phù hợp với đặc điểm lợi ích của từng đối tượng, từng con người. Về cách làm, Hồ Chí Minh cho rằng, trước hết ai làm gì cũng phải nghĩ cách sao cho việc mình làm được hợp lý, nghĩa là lợi thời giờ, đỡ phí sức người, vật liệu, tiền tài, mà kết quả việc làm lại tốt đẹp. Muốn thế, phải biết xếp đặt công việc, khéo tổ chức, khéo phân công, khéo đôn đốc và kiểm tra, luôn luôn cải tiến kỹ thuật. Đảng, Nhà nước, cán bộ khi tổ chức hoạt động phải biết dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân nhằm mang lại hạnh phúc cho dân. Vì vậy, phương pháp dân vận khéo là cách thức tập hợp khéo léo, có hiệu quả trong công tác vận động quần chúng phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội.

“Dân vận khéo” theo tư tưởng Hồ Chí Minh gồm các nội dung sau:

Một là, tìm ra cách thức tuyên truyền, vận động, giải thích hiệu quả nhất. Dân vận thông qua nhiều cách để thực hiện mục tiêu: Dùng báo chương, sách vở; dùng mít tinh; dùng khẩu hiệu, truyền đơn, chi thị. Tìm ra cách thức tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục có hiệu quả chính là biện pháp “Đánh thông tư tưởng”³, làm cho mọi người

hiểu rõ rằng việc làm đó là góp phần ích quốc, lợi nhà và một khi “Mỗi người dân đều hiểu rõ thì tất cả mọi khó khăn đều giải quyết được, tất cả mọi khuyết điểm đều sửa chữa được”⁴.

Hai là, người làm công tác dân vận phải xung phong thi đua làm kiểu mẫu cho dân, giải thích cho dân hiểu, theo dõi, giúp đỡ dân giải quyết khó khăn. Cán bộ dân vận phải là người có năng lực, thực hiện làm gương, chí công vô tư, không vun vén lợi ích của riêng mình, tiên phong trong mọi công việc. Phụ trách dân vận là cán bộ chính quyền, đoàn thể, hội viên của các tổ chức nhân dân. Cán bộ phải cùng nhau bàn tính kỹ càng, cùng nhau phân chia công việc rõ rệt, cùng nhau giải thích cho dân hiểu, cổ động dân, làm kiểu mẫu cho dân, giúp dân đặt kế hoạch, tổ chức nhân công, sắp xếp việc làm, khuyến khích, đôn đốc, theo dõi, giúp đỡ dân.

Ba là, cán bộ phụ trách dân vận phải là người nói đi đôi với làm, “thật thà nhúng tay vào việc”⁵, quan tâm và giải quyết lợi ích của dân. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”⁶. Đây chính là kỹ năng, nghiệp vụ đòi hỏi cán bộ phải có ở người cán bộ “dân vận khéo”. Người phê phán những cán bộ “chỉ nói suông”, “chỉ ngồi viết mệnh lệnh”, chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, xem khinh việc dân vận. Công tác “dân vận khéo” phải gắn liền với việc quan tâm và giải quyết lợi ích, nguyện vọng của nhân dân.

⁴ Hồ Chí Minh, *Sđd*, tập 6, tr.167.

⁵ Hồ Chí Minh, *Sđd*, tập 6, tr.234.

⁶ Hồ Chí Minh, *Sđd*, tập 6, tr.234.

³ Hồ Chí Minh, *Sđd*, tập 8, tr.525.

Bốn là, muốn có phương pháp hay phải bàn bạc, học hỏi sáng kiến và kinh nghiệm của dân, đồng thời, “Lấy gương tốt trong quân chúng nhân dân và cán bộ đảng viên để giáo dục lẫn nhau còn là một phương pháp lấy quần chúng giáo dục quần chúng rất sinh động và có sức thuyết phục rất lớn”⁷.

Năm là, cùng dân đặt kế hoạch thiết thực, đúng mục tiêu, phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn ở địa phương. Kế hoạch phải tỉ mỉ tức là phải đo từng đơn vị, từng gia đình, từng cá nhân. Nội dung kế hoạch phải thiết thực, rõ ràng, đúng mục. Khi đặt kế hoạch phải tuyệt đối tránh sơ suất, đại khái, quá cao, phiền phức, miễn cưỡng: “Kế hoạch phải thiết thực. Tổ chức phải hân hoan. Lãnh đạo phải chặt chẽ. Phân công phải rõ ràng. Mọi việc phải dân chủ. Thi đua phải bền bỉ”⁸. Người chỉ ra yếu kém, khuyết điểm trong việc đặt chương trình, kế hoạch, mục tiêu: Lúng cùn, kém linh hoạt, thiếu thiết thực, thiếu chu đáo chưa tỉ mỉ; đặt kế hoạch to quá, làm không nổi; ban đầu làm quá ồ ạt, sau thì đuối sức, không ăn khớp với nhau, thành thử “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” dẫn đến dân thì bù đầu, không đủ sức theo các kế hoạch và không biết nên theo kế hoạch nào.

Sáu là, cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức một cách khoa học, chặt chẽ, thống nhất, có sự phối hợp giữa tổ chức đảng với tổ chức chính quyền và đoàn thể quần chúng, phải có trọng tâm và năm điển hình. Tránh mang tính hình thức, lãng phí sức người, sức của, không phát huy được hết sáng kiến và năng lực của quần chúng.

Bảy là, dân vận khéo phải biết cách thu hút, động viên, tổ chức toàn dân tham gia thi đua và cùng nhau tiến bộ. Mục đích của thi đua là nhằm động viên cao độ tinh thần cách mạng, phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân, biến thành động lực cách mạng. Thi đua phải lâu dài và mang ý nghĩa thiết thực, đồng thời phải biết “bồi bổ lực lượng và tinh thần của quần chúng”⁹.

Tám là, kiểm tra, kiểm soát theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích dân. Trong công tác dân vận, chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng phương pháp này nhằm kịp thời theo dõi để động viên, đánh giá, rút kinh nghiệm, chống việc “nói thì hay, làm thì dở”, phê bình những người chưa hăng hái hoặc xem nhẹ thi đua, xem nhẹ công tác dân vận, thực hiện thi đua mang tính hình thức.

2. Vận dụng tư tưởng dân vận khéo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hiện công tác dân vận hiện nay

Năm 1999, nhân dịp kỉ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận”, Bộ Chính trị đã quyết định lấy ngày 15/10 hàng năm là Ngày Dân vận của cả nước”. Năm 2009, trên cơ sở tổng kết thực tiễn các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã được xây dựng, tiếp tục mở rộng hình thức vận động quần chúng nhân dân, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng, Ban Dân vận Trung ương chính thức phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cả nước bằng kế hoạch số 70-KH/BDVTW ngày 26/02/2009 về việc tổ chức phong trào thi đua “Dân vận

⁷ Hồ Chí Minh, *Sđd*, tập 15, tr.665.

⁸ Hồ Chí Minh, *Sđd*, tập 8, tr.525.

⁹ Hồ Chí Minh, *Sđd*, tập 7, tr.1147.

khéo" (giai đoạn 2009-2010). Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này. Nghị quyết XII (2016) của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ rõ: "Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân". Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận và liên quan đến công tác dân vận: Kết luận số 43- KL/TW, ngày 07/01/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW khoá XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới", Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số"; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới".

Mười năm qua (2009 - 2019), phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã đi vào các lĩnh vực của đời sống xã hội: Xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xoá đói giảm nghèo, tương thân tương ái. Nhiều mô hình đã phát huy được hiệu quả, nhân rộng, khẳng định tính đúng đắn, được thực tiễn kiểm nghiệm, ghi nhận từ phong trào quần chúng ở cơ sở và trở thành nét đẹp truyền thống của địa phương, cơ quan, đơn vị, trong các tầng lớp nhân dân, thu hút mọi nguồn lực trong quần chúng nhân dân tham gia, đóng góp, cống hiến sức người, sức của vào thực hiện thắng

lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp đổi mới đất nước. Phương pháp "dân vận khéo" là một khâu, một nội dung trong công tác dân vận.

Để công tác dân vận đạt hiệu quả cao, cán bộ phụ trách dân vận cần thường xuyên tìm ra những cách thức tuyên truyền, vận động, giải thích hiệu quả nhất, phù hợp với từng lĩnh vực, nội dung, hoàn cảnh và đối tượng dân vận.

Dân vận khéo được thực hiện trong tuyên truyền, vận động xây dựng các loại hình hợp tác phát triển sản xuất, cải tạo điều kiện ăn ở sinh hoạt, nâng cao mức thu nhập; đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thi đua làm giàu chính đáng; giảm nghèo bền vững; vận động tái định cư, đền bù, giải toả và giải quyết những khó khăn vướng mắc tại địa phương; hưởng ứng tham gia xây dựng quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh xanh - sạch - đẹp; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Dân vận khéo trong vận động xã hội hoá giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm. Xây dựng tinh thần thi đua trong học tập, rèn luyện; trong xây dựng gia đình văn hoá, gia đình hiếu học, xây dựng xã hội học tập; chăm sóc gia đình chính sách, người nghèo, người neo đơn, cơ nhỡ, người cao tuổi, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam...; vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo, các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong tôn giáo, dân tộc và các

nhà hảo tâm tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, trong phong trào xây dựng khu dân cư văn hoá, xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng lực lượng cốt cán trong tôn giáo. Dân vận khéo được thể hiện trong phong trào xây dựng khu dân cư tiên tiến, phong trào xây dựng đời sống văn hoá, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào bảo vệ đường biên, mốc giới, tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước có chung đường biên giới; vận động các tổ chức, các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, tích cực phòng chống tệ nạn xã hội, các vi phạm giao thông, hoà giải các mối quan hệ cộng đồng dân cư, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Dân vận khéo thể hiện trong đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng các mô hình, loại hình mới, có hiệu quả để nâng cao chất lượng hoạt động của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở vững mạnh.

Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức dân vận một cách khoa học, chặt chẽ, thống nhất, có sự phối hợp giữa tổ chức đảng và chính quyền cùng đoàn thể quần chúng. Dân vận khéo phải mang tính thiết thực và toàn diện trong khâu lãnh đạo: Biết tính toán đầy đủ điều kiện khách quan, chủ quan để xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua theo yêu cầu phát triển và tiềm năng của địa phương, đơn vị được cụ thể hoá cho mọi đối tượng ở mọi lĩnh vực hoạt động khác nhau. Vừa quan tâm lãnh đạo chính trị tư tưởng, không để chủ nghĩa thành tích chi phối, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động thực hiện kế hoạch thi đua cá nhân và tập thể. Xây dựng các mô hình, điển hình

“Dân vận khéo” với cách làm hay, sáng tạo về phương thức, nội dung hoạt động của công tác dân vận, hướng đến khắc phục bệnh hình thức, thành tích - khuyến khích cán bộ dân vận. Tích cực đổi mới phương pháp, hình thức tiến hành gắn với những mô hình cụ thể, có địa chỉ và có cách làm cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương để giải quyết thành công nhiều khó khăn, phức tạp tại cơ sở, góp phần đổi mới công tác dân vận của Đảng. Đây có thể coi là phương thức huy động cả hệ thống chính trị làm công tác dân vận trong giai đoạn mới.

Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo, công tác dân vận khéo đã hướng vào vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước nhằm phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở cấp huyện, đã đóng góp quan trọng vào các thành tựu có ý nghĩa lịch sử của dân tộc trên các lĩnh vực. Sau 10 năm diễn ra phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cấp quận/huyện đã thực hiện 2.754 văn bản do các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương ban hành. Phong trào ngày càng lan toả mạnh mẽ trên phạm vi cả nước, ở các cấp, các ngành, các cơ quan trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Đến nay, cả nước đã xây dựng được trên 863.000 mô hình, điển hình dân vận khéo¹⁰, trong đó lĩnh vực kinh tế có nhiều mô hình, điển hình nhất.

¹⁰ Dẫn theo: “*Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng...*” của Ban Dân vận Trung ương năm 2019, tr.6.

Hiện nay, nội dung và phương thức công tác dân vận khéo ngày càng được đổi mới, đi vào chiều sâu, bám sát tình hình thực tiễn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Nội dung công tác dân vận khéo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và đặc điểm của địa phương, đơn vị; được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Các tổ chức cấp huyện, trong đó có Ban Dân vận và lực lượng cán bộ dân vận là nòng cốt, đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác dân vận góp phần giúp đồng bào nhất là ở vùng sâu, vùng xa thay đổi nếp sống, cách nghĩ trong định canh, định cư; xây dựng thôn bản văn hoá, tích cực phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn; chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực chống phá.

Tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Dân vận khéo” của một số cấp uỷ, chính quyền vẫn còn những hạn chế, yếu kém như việc quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận còn chưa sâu sắc; chưa dự báo, nắm bắt đầy đủ những diễn biến, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để có biện pháp xử lý phù hợp. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết chưa được quan tâm đúng mức. Một số

chính sách chưa đáp ứng nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân, những bức xúc kéo dài chưa được giải quyết; quyền làm chủ của nhân dân ở nhiều nơi còn mang tính hình thức hoặc bị vi phạm, một số điểm nóng về an ninh trật tự do những đối tượng cực đoan, thù địch lợi dụng kích động gây cho tình hình thêm phức tạp. Trong khi đó, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt còn thiếu gương mẫu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân. Trong vận động quần chúng, có những phương pháp chưa thực sự phù hợp với từng đối tượng, nhất là đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, thanh niên, đồng bào có tôn giáo. Hơn nữa, công tác đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Sự phân hoá giàu nghèo, phân tầng xã hội; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí cùng với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đang xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân là thách thức không nhỏ đối với công tác dân vận và mối quan hệ máu thịt gắn bó giữa Đảng với dân.

3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận hiện nay

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác dân vận, về phong trào thi đua dân vận khéo; tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng phong trào thi đua dân vận khéo gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ ban dân vận các cấp đáp ứng yêu cầu,

nhệm vụ theo hướng tinh gọn, đảm bảo đủ các bộ phận phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn. Quan tâm xây dựng nguồn quy hoạch, tuyển chọn, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ vừa có trình độ, năng lực vừa có kinh nghiệm, kỹ năng vận động quần chúng, gương mẫu, uy tín để giới thiệu, bố trí phân công phụ trách công tác dân vận khéo.

Thứ hai, xác định rõ nội dung trọng tâm, loại hình của phong trào thi đua dân vận khéo để đề ra phương pháp phù hợp; gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020” và các phong trào khác do Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội phát động. Tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị tới cơ sở, trọng tâm là công tác dân vận chính quyền.

Thứ ba, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đi đôi với tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ dân vận; coi trọng công tác phòng, chống suy thoái đạo đức về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong mỗi cá nhân và tổ chức.

Thứ tư, gắn lý luận với thực tiễn, tìm tòi và học hỏi sáng kiến từ nhân dân để đổi mới phương thức hoạt động, các loại hình tập hợp quần chúng.

Thứ năm, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác dân vận khéo của cơ quan nhà nước; đẩy mạnh sự phối hợp hoạt động giữa các cấp, các ngành trong tiến hành công tác vận động nhân dân

Thứ sáu, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, thường xuyên tổng kết rút kinh nghiệm công tác dân vận khéo. Xây dựng môi trường thi đua dân vận khéo một cách dân chủ, bình đẳng, khuyến khích và có cơ chế, chính sách bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và cả vật chất cho cán bộ dân vận.

Công tác dân vận hiện nay đã kế thừa và phát huy truyền thống, kinh nghiệm dân vận của Đảng, song cũng phải đổi mới với nhiều khó khăn, thách thức bởi toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự phát triển của cách mạng công nghệ 4.0... Đó là những yếu tố có cả tác động tích cực lẫn tiêu cực đến hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, đến đội ngũ cán bộ trong tổ chức đảng và bộ máy Nhà nước, đòi hỏi họ phải được trang bị kỹ năng mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu công việc; phát huy cao độ khối đoàn kết và sức mạnh toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, thực hiện thành công công cuộc đổi mới đất nước. Vì vậy, công tác dân vận khéo cần tiếp tục được đổi mới, nhất là đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả, đi vào chiều sâu Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng, là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với dân; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. ■

(tài liệu tham khảo xem tiếp trang 27)

Thompson. Eds., *Ethnic Conflict in Southeast Asia*. Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, 2005.

4. Peter Chalk, "Separatism and Southeast Asia: The Islamic Factor in Southern Thailand, Mindanao, and Aceh", *Studies in Conflict and Terrorism* 24 (4): 241 - 269, 2001.

5. Nguyễn Hồng Quang, "Giải quyết xung đột tôn giáo - sắc tộc ở miền Nam Thái Lan từ thời kỳ Thủ tướng Yingluck đến nay", *Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo*, số 9, tr 76 - 84, 2015.

6. Rodolfo Stavenhagen, *Ethnic Conflicts and the Nation-State*. London, Macmillan Press Ltd, 1996.

7. Vương Xuân Tinh, "Một số khái niệm, cách tiếp cận và lý thuyết về xung đột tộc người trên thế giới", *Tạp chí Dân tộc học*, số 3, tr 3 - 12, 2017.

8. Nghiêm Văn Thái (chủ biên), Tộc người và xung đột tộc người trên thế giới hiện nay, *Tạp chí Thông tin khoa học xã hội - Số chuyên đề*, Hà Nội, 1995.

9. Phạm Thị Vinh (chủ biên), *Một số vấn đề về xung đột sắc tộc và tôn giáo ở Đông Nam Á*, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2007.

10. Viện nghiên cứu và tư vấn phát triển, *"Xung đột tộc người trong khu vực và trên thế giới giai đoạn 1990 đến nay"*, Nxb Dân trí, Hà Nội, 2018.

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH...

(tiếp trang 9)

Tài liệu tham khảo:

1. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, Tập 5, Hà Nội, 2011.

2. Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực 1, *Công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới*, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội, 2012.

3. *Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016* của Bộ Chính trị.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.182-220.

5. Đảng Cộng sản Việt Nam, *Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 Hội nghị lần thứ bảy BCHTW khoá XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới*.

6. Bộ Chính trị, *Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 về việc ban hành Quy chế Công tác dân vận của hệ thống chính trị*.

7. Bộ Chính trị, *Quyết định 78-QĐ/TW ngày 10/4/2012 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Trung ương*.

8. Bộ Chính trị, *Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội*.

9. Bộ Chính trị, *Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền*.